
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที ่16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง ) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  

(1) กระทู้ถาม 
     1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

    1.1.1 กระทู้ถาม โดย นายขจิตร  ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

   สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยจากประกันภัยคุ้มครอง
ไวรัส โค โรนา ประกัน โควิด -19 (COVID-19 ) ห รือป ระกัน เจอ  จ่ าย  จบ  ซึ่ งจากการประชุ มของ 
คณะอนุกรรมาธิการการปกครองที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร  
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา ประกันโควิด -19 
(COVID-19) โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ท าให้พบข้อมูลที่น่าสนใจมากและเป็นปัญหา
ของพ่ีน้องทั่วประเทศว่า หลังจากที่รัฐบาลถอนใบอนุญาตบริษัทประกันภัย 4 บริษัท มีจ านวนผู้เอาประกันภัย
ทั้งหมด 674,230 ราย เป็นจ านวนเงินที่ต้องชดเชย 65,621 ล้านบาท ในจ านวนนี้ 2 บริษัทแรกได้จ่ายเงิน
ชดเชยไปแล้วจ านวน 6,912 ราย และอีก 2 บริษัทยังไม่มีการชดเชย จึงขอสอบถามว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
เงินชดเชยจากกองทุนประกันวินาศภัยเมื่อใด รวมทั้งกองทุนประกันวินาศภัยยังมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายชดเชย
ให้กับผู้เอาประกันภัยหรือไม่ ตลอดจนแผนการด าเนินงานของรัฐบาลเพ่ือท าให้ประชาชนมั่นใจว่าจะสามารถ
จ่ายเงินชดเชยให้ประชาชนทุกรายภายในปีนี้ หรือปี 2566 นอกจากนี้ ในภาวะวิกฤตที่บริษัทประกันภัย 
ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับประชาชนได้และตกเป็นภาระของกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งเป็น เงินที่มาจาก 
ภาษีประชาชนนั้น รัฐบาลมีมาตรการที่จะน าเงินดังกล่าวคืนจากบริษัทเหล่านั้นอย่างไร 

    นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ 
ตอบกระทู้ถามว่า ประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา ประกันโควิด -19 (COVID-19) หรือประกันเจอ จ่าย จบ  
เริ่มมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทประกันภัยหลายบริษัท 
จึงมีการขายประกันประเภทดังกล่าวค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด -19 ในปี 2564 ได้เกิด 
การแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 3 และ 4 ตามล าดับ ท าให้มีผู้ที่สนใจซื้อประกันประเภทดังกล่าวจ านวนมากขึ้น 
โดยก่อนที่จะมาถึงกองทุนประกันวินาศภัย ทางส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้ท างานร่วมกับบริษัทประกันภัยทุกบริษัทที่มีการท าประกันประเภทดังกล่าว โดยก าหนด
วงเงินที่บริษัทต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการจ่ายไปแล้วจ านวนหนึ่ง ส่วนวิธีการอาจเป็น  
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ในรูปแบบการเติมสภาพคล่องให้กับบริษัทโดยพิจารณาแหล่งเงินกู้เพ่ือเพ่ิมทุน หรือบางบริษัทที่ไม่สามารถ 
จ่ายเงินชดเชยได้นั้น ได้ท าการโอนไปให้บริษัทที่ยินดีรับกรมธรรม์ประเภทดังกล่าว และในกรณีที่บริษัท 
ขนาดสภาพคล่องจนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ทาง คปภ. ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย จ านวน 4 บริษัท ซึ่งหนี้ทั้งหมดนั้นได้ถูกโอนมายังกองทุนประกันวินาศภัย ขณะนี้ 2 บริษัทได้จ่ายเงิน
ชดเชยไปแล้ว 6,912 กว่าราย คิดเป็นจ านวนเงิน 510.7 ล้านบาท และในปัจจุบันก็ยังคงทยอยจ่ายเงินชดเชย
อย่างต่อเนื่อง ส่วนอีก 2 บริษัทได้ปิดรับค าขอเมื่อ วันที่  15 กรกฎาคม 2565 และจะเริ่มจ่ายตั้ งแต่ 
เดือนกันยายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนประกันวินาศภัยมีเงินจ านวน 3 ,000 กว่าล้านบาท คาดว่า 
ในปี 2565 จะจ่ายเงินชดเชยทั้งหมดตามวงเงินที่มีอยู่ ส าหรับเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยได้มีจากบริษัท
ประกันภัยร้อยละ 0.25 โดย คปภ.เตรียมจะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
จากร้อยละ 0.25 เป็น ร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามกฎหมายท าให้สภาพคล่องของกองทุนดีขึ้น โดยจะมี
เงินในกองทุนเพ่ิมขึ้น 1,200 ล้านบาท แต่ยังไม่เพียงพอ คปภ.จึงได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพ่ือหา 
แหล่งเงินทุนสนับสนุนในเรื่องนี้  และหาแหล่งเงินทุนของตัวเองโดยการขอกู้ เพ่ือน ามาช าระให้กับ  
ผู้เอาประกันภัยทั้งหมด รวมทั้งมีการเจรจากับเจ้าหนี้โดยการโอนเป็นประกันภัยในส่วนอ่ืนทดแทน หากคิด  
ในอัตราเฉลี่ยของมูลหนี้ที่ต้องจ่ายคือประมาณ 80 ,000 บาทต่อราย ซึ่งถ้ารัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติเงินกู้
เพ่ือมาช่วยเหลือในส่วนนี้ต้องเร่งพิจารณาโดยด่วน ทางรัฐบาลจะใช้ความสามารถให้เต็มที่เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามสิทธิที่ควรได้รับ ขณะนี้อาจจะยังตอบไม่ได้ ว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อไร  
แต่จะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด ส าหรับประเด็นการเก็บเงินจากบริษัทประกันเป็นในลักษณะของการเก็บเงิน
สมทบ และหากยึดหลักการในแง่ของการให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาด้วยการขอกู้เงิน  
จากแหล่งเงินทุนก็จะท าให้น้อยลง ทั้งนี้จะขอน ากลับไปพิจารณาเพ่ือหาแนวทางด าเนินการต่อไป  ตลอดจน 
จะมีการด าเนินการทางกฎหมายกับบริษัทดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

 

  1.1.2 กระทู้ถาม โดย นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

   สอบถามเกี่ยวกับการมีระบบผูกขาดในเศรษฐกิจไทยจนน าไปสู่ความเหลื่อมล้ า 
ที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ เรื้อรัง และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากช่วงวิกฤตโควิด-19  
ยิ่งท าให้ปัญหานี้เห็นเด่นชัดขึ้นโดยปัญหาการกระจุกตัวของภาคธุรกิจจะฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ 8 ปี 
ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งเสริมให้เจ้าสัวที่ร่ ารวยที่สุด 
50 อันดับแรก รวยขึ้นถึง 2 ล้านล้านบาท ในขณะที่หนี้ครัวเรือนของประชาชนเพ่ิมขึ้นถึง 4.6 ล้านล้านบาท 
โดยความร่ ารวยของเจ้าสัวเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการผูกขาดและการเอ้ือประโยชน์ของรัฐ อีกทั้งตลอดสมัยของ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา มีแนวโน้มเอ้ือประโยชน์ให้นายทุนใหญ่มาโดยตลอด อาทิ การยืดหนี้ให้กลุ่มทุน
โทรคมนาคมจ่ายค่าประมูลคลื่น 4G ผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลา 10 ปี จนรัฐเสียหายและเอกชนได้รับ
ผลประโยชน์เกือบ 2 หมื่นล้านบาท และการแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
ยอมให้ผ่อนจ่ายค่าสิทธิในการบริหารแอร์พอร์ตลิงค์ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมาก และรัฐบาลยังปล่อยให้มี 
การควบรวมห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อที่จะท าให้เพ่ิมการผูกขาดในตลาดมากขึ้นและประชาชนหมดทางเลือก 
รวมทั้งกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE กับ DTAC ที่จะเกิดการผูกขาดในแบบขั้นสูงสุดโดยประชาชน
จะต้องแบกภาระค่าบริการ กระทบกับค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้น และมีรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้สนับสนุนการควบรวม
ครั้งนี้ว่าเป็นสิทธิของเอกชน ตลอดจนกรณีการขออนุญาตควบรวมกิจการอินเทอร์เน็ตบ้านของ AIS และ 3BB 
จึงขอสอบถามถึงนโยบายในการป้องกันการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมหรือไม่ 
อย่างไร 
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    นายชัยวุฒิ   ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิด 
การแข่งขันโดยเสรีในทุก ๆ ด้าน ไม่เพียงเฉพาะด้านการค้า และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้ท าธุรกิจอย่างเต็มที่  
โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมกฎกติกาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา
ธุรกิจต่าง ๆ อาทิ การค้าปลีก โดยประชาชนได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน ได้ซื้อของในราคาที่เป็นธรรม  
มีการลดราคา มีการแข่งราคากัน รวมทั้ งยั งเปิดให้มีการค้าอย่างเสรีทางออนไลน์ท าให้ประชาชน 
มีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและท าธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนในเรื่องโลจิสติกส์หรือการขนส่งสินค้า 
ก็มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ แม้จะมีบริษัทที่เป็นของรัฐคือ ไปรษณีย์ไทย แต่ก็ยังให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม
แข่งขันด้วยท าให้ราคาค่าขนส่งถูกลง ทั้งนี้ ในส่วนที่สมาชิกฯ อภิปรายว่ามีการผูกขาดหรือการเอื้อประโยชน์นั้น
เป็นมุมมองในเชิงลบมากเกินไป ควรมองด้วยเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องมีนโยบายการให้สัมปทานบางอย่างซึ่ง 
เป็นเรื่องของนโยบายที่จ าเป็นต้องด าเนินการ และในบางธุรกิจก็ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ อาทิ ธุรกิจ
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งในอดีตมีการผูกขาดโดยรัฐคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ ทีโอที  
ในปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือ CAT และมีการให้เอกชนมาร่วมลงทุนจึงเกิดบริษัท 
เช่น AIS TRUE และ DTAC เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันเมื่อมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการมอบอ านาจการบริหารจัดการคลื่นความถี่และก ากับดูแล
ธุรกิจโทรคมนาคมให้กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพราะเชื่อว่าจะสามารถก ากับดูแลได้ดีกว่าและไม่ต้องการ
ให้รัฐเข้าไปแทรกแซงเหมือนที่ เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่ง กสทช. ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ว่าการควบรวม 
อาจมีปัญหาท าให้การแข่งขันลดลง มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่ง กสทช. อยู่ระหว่างการศึกษากรณีดังกล่าว
ส าหรับเรื่องที่กล่าวว่าจะมีการฮ้ัวกันหรือไม่นั้น ไม่เชื่อว่าจะมีการฮ้ัวกันเพราะ AIS เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชน 
ที่ท าหนังสือถึง กสทช. คัดค้านการควบรวมกิจการ โดยรัฐบาลไม่เชื่อว่าจะมีใครได้ประโยชน์จากการควบรวมนี้
และยืนยันว่าไม่มีบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งการควบรวมดังกล่าวเป็นเรื่องของเอกชนที่ พูดคุยกันเอง 
และเป็นสิทธิเสรีภาพของเอกชนในการท าธุรกิจ โดยรัฐบาลมีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
อย่างไรก็ตาม จากการที่ได้พูดคุยกับ กสทช. ก็มีแนวคิดที่ตรงกันคือ กสทช. สามารถควบคุมราคาค่าบริการได้
ซึ่ง กสทช. มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะไม่ให้มีการขึ้นราคาอย่างแน่นอน ในส่วนที่ค่าบริการของประเทศมีราคาสูง
เกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนนั้น ยอมรับว่าค่าบริการจะเกิดจาก 2 ส่วน คือ ค่าคลื่นความถี่ซึ่งเกิดจาก  
การประมูลโดยการประมูลแต่ละครั้งมีราคาเป็นหมื่นล้านบาทจึงเป็นต้นทุนของการลงทุนที่สูง และการลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องลงทุนอีกหลายหมื่นล้านบาทซึ่งเงินเหล่านี้เป็นต้นทุนที่สะท้อนไปยังค่าบริการ  
ที่พ่ีน้องประชาชนต้องจ่ายท าให้ค่าบริการสูงเมื่อเทียบกับบางประเทศที่อาจมีค่าคลื่นความถี่ หรือการลงทุน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถูกกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ หากเราสามารถลดต้นทุนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ 
 ในอนาคตก็สามารถลดราคาค่าบริการลงได้ โดยรัฐบาลมีการศึกษาอยู่ตลอดว่าต้นทุนเพ่ิมข้ึนหรือถูกลงอย่างไร 
เพ่ือก าหนดราคาที่เป็นธรรมให้กับพ่ีน้องประชาชน    

  1.1.3. กระทู้ ถ าม  โดย  รองศาสตราจารย์ รงค์   บุญ สวยข วัญ  สมาชิ ก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน 

    สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การว่างงาน จ้างงาน หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ  
โดยหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 อัตราการจ้างงาน และการว่างงานของ 
แรงงานไทยเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นตัวเลขเชิงประจักษ์ของการท างานของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการย้าย 
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ฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนส่งผลต่อภาวการณ์ตกงาน ภาวการณ์หวั่นวิตกและไม่มั่นใจของแรงงานที่ตกงาน 
ตลอดจนบัณฑิตที่จบใหม่นั้น กระทรวงงานจะสามารถสร้างความมั่นใจกลับคืนมาได้อย่างไร และอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ า ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันและอัตราเงินเฟ้อ กระทรวงแรงงานมีแผนและแนวทางในการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร 

   นายสุชาติ   ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ตอบกระทู้ถามว่า  
หลังจากเปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตัวเลขในเดือนมกราคมมีอัตราการจ้างงาน 
48,000 กว่าคน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม มีอัตราการจ้างงาน 140,000 กว่าคน โดยหลังจากมีข่าวว่า 
จะเปิดประเทศในเดือนเมษายน มีอัตราการจ้างงาน 150,000 กว่าคน และในช่วงเดือนพฤษภาคม มีอัตราการ
จ้างงาน 190,000 กว่าคน เดือนมิถุนายน มีอัตราการจ้างงาน 210,000 กว่าคน แสดงให้เห็นว่าหลังจาก 
การเปิดประเทศท าให้อัตราการจ้างงานฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว จากภาคบริการที่เคยติดลบกลับมาฟ้ืนตัวอยู่ใน
อัตราที่ ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ โควิด-19 ส่วนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในปี 2563  
มีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ  500 ,000 กว่าคน แต่ ในปัจจุบันการจ้ าง งานมากถึง  
640,000 กว่าคน ตลาดแรงงานมีการฟ้ืนตัวมากถึงร้อยละ 111 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่านโยบายของรัฐบาลนั้น  
เดินมาถูกทางและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการประคับประคองช่วยเหลือนายจ้างเพ่ือรักษาการจ้างงาน  
และเป็นสิ่งที่ WHO ชื่นชมรัฐบาลไทยว่าไม่เพียงแต่การแก้ปัญหาในเรื่องสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว แต่ยังใช้
ระบบเศรษฐศาสตร์เดินคู่สาธารณสุขท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
การส่งออกของประเทศไทยอย่างสูงสุดในรอบ 30 ปี เนื่องจากรัฐบาลสามารถรักษาระบบเศรษฐกิจ ระบบ  
การจ้างงาน หรือระบบการลงทุนได้สมดุลและดีขึ้นกว่าช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 โดยในช่วงที่ประเทศ
ต่าง ๆ หยุดการผลิตจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 รัฐบาลได้มีโครงการน าร่องการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) โดยใช้มาตรการป้องกันควบคุมในพ้ืนที่ เฉพาะ 
(Bubble & Seal) และมาตรการเรื่องการฉีดวัคซีน ท าให้อัตราการผลิตในประเทศไทยยังคงสามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ ส่งผลให้นักลงทุนจากต่างประเทศมีความเชื่อมั่น 
ในศักยภาพของประเทศไทย นอกจากนี้  ประเด็นนักศึกษาใหม่ตกงานจ านวนมากนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็น 
ความจริง โดยใช้วิธีตรวจเช็กจากระบบประกันสังคม โดยมีตัวเลขการจ้างงานไปแล้ว 900 ,000 กว่าคน  
โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีอัตราการจ้างงานสูงสุด 300 ,000 กว่าคน รวมทั้งยังมีอัตราการจ้างงานเพ่ิมขึ้น
ในทุกภาคส่วน ส าหรับฐานข้อมูลอัตราการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่นั้น กระทรวงแรงงานจะรับไปด าเนินการ
ร่วมกับกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนประเด็นค่าจ้างขั้นต่ า เมื่อการจ้างงานฟ้ืนตัว มีการเติบโตสูงขึ้น 
ปัจจัยเรื่องพลังงานและภาวะเงินก็มีส่วนส าคัญต่อการขึ้นค่าแรงงาน โดยได้ให้นโยบายกับปลัดกระทรวง
แรงงานไปแล้วว่าต้องขึ้นค่าจ้างให้เหมาะสมกับความเป็นจริง ซึ่งต้องมีภาคีทั้ง 3 ฝ่าย คือ ราชการ นายจ้าง 
และลูกจ้างหารือร่วมกัน โดยเกณฑ์ที่ได้มีการเสนอข่าวว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ านั้นมีการปรึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว 
       1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
   1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562  โดย นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล      
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
 
 
 



5 

 

    จากการที่ได้มีการด าเนินการร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ด้ว ยมีเนื้อหา 
และกระบวนการที่เป็นข้อกังวลที่จะกระทบสิทธิของชุมขน โดยพบว่ามีการร้องเรียนจากชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมและที่มาของ
กฎหมายดังกล่าว พบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีความพยายามในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม 
อย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้ตอบสนองต่อ
ข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชน ดังจะเห็นตัวอย่างเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ได้มีการประชุม
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรองประกอบพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จ านวน 12 ฉบับ และวันที่ 7 กันยายน 2564 ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ  
ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ฉบับ  
และเตรียมน าเสนอพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามนั้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าไม่ได้น าข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้ร้องเรียนและได้มีการพูดคุยร่วมกันน าไปสู่ 
การปฏิบัติแต่อย่างใด จึงขอสอบถามว่ารัฐบาลได้ทบทวนร่างกฎหมายล าดับรองทุกฉบับและน าข้อเสนอแนะ
จากประชาชนไปปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงได้หรือไม่ อย่างไร และรัฐบาลได้ชะลอการประกาศใช้กฎหมายล าดับรองทุกฉบับจนกว่าจะมี
ข้อยุติร่วมกันในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงหรือเป็นไปตามที่ประชาชนได้มีแนวทาง
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ รวมทั้งการศึกษาข้อจ ากัด อุปสรรคในการน าร่างกฎหมายล าดับรอง
กับการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ตัวอย่างจริงทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายของพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อจ ากัด 
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางหรือรูปธรรมจริงในระดับพ้ืนที่อันเหมาะสมก่อนการประกาศใช้กฎหมาย
ดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร  
    นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้มีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชน 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ โดยขอยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วพ่ีน้องประชาชนทุกคนจะมีสิทธิ 
ได้ท ากินและอยู่ในพ้ืนที่ป่าภายใต้เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือพ้ืนที่ 
การขออนุญาตใช้ป่าก็จะเป็นไปในแต่ละบริบท ส าหรับแนวนโยบายของรัฐบาลที่บางครั้งเกิดปัญหา 
ในทางปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในจังหวัดตากและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น จะเร่งให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจ 
ว่าการด าเนินการของเจ้าหน้าที่แตกต่างกับแนวนโยบายที่ได้ให้ไว้อย่างไร ทั้งนี้ ได้ย้ าเสมอว่ากฎหมายเป็น 
ส่วนหนึ่งแต่ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนและการให้พ่ีน้องประชาชนสามารถด ารงชีพอยู่ สามารถมีสิทธิ
ที่จะอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้นั้นจะต้องท าได้ตามกรอบของกฎหมายและตามแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรี 
ได้วางไว้ ในกรณี 240 วัน ที่ได้มีการส ารวจนั้นเป็นการท าตามเงื่อนไขของกฎหมายแต่หากภายหลังเมื่อส ารวจ
เสร็จแล้วยังเกิดปัญหาอยู่ ในกฎหมายจะมีบทบัญญัติให้เราสามารถแก้ไขใหม่ได้  ซึ่งในพ้ืนที่ใดที่มีปัญหา 
สมาชิกฯ สามารถส่งข้อมูลโดยตรงถึงรัฐมนตรีได้ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลมาให้
นั้นตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านจะพูดไม่ตรง
ความจริง แต่บางครั้งการท างานในมุมมองของเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านจะมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม  
ขอเน้นย้ าว่ากระทรวงฯ เข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ได้มาสร้างปัญหา และการที่ออกกฎหมายต่าง ๆ 
อาทิ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  
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ที่เพ่ิงออกบังคับใช้นั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการท างานและการด ารงชีพของพ่ีน้องประชาชนซึ่งหากเกิดปัญหา
ก็ต้องด าเนินการแก้ไข ส าหรับประเด็นการนิรโทษกรรมนั้น ทางกระทรวงฯ ได้ท าหนังสือเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ขอให้ทุก ๆ หน่วยงานในทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ให้ด าเนินการขออนุญาต 
ให้ถูกต้อง โดยที่กรมป่าไม้มีเรื่องอยู่กว่าแสนเรื่องและหลายเรื่องได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัญหา
ที่เกิดคือเรื่องที่ส่งเข้ามาถึงกรมป่าไม้มีจ านวนมากแต่เป็นการเสนอเรื่องที่ยังขาดรายละเอียดที่จะท าให้เอกสาร 
มีความสมบูรณ์ท าให้หลายครั้งมีเรื่องคงค้างอยู่ที่หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม เรื่องทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการขอ
อนุญาตนั้น ทางกระทรวงฯ ได้เร่งรัดเป็นอย่างมากซึ่งไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรมแต่เป็นการให้ขออนุญาต 
ใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้องเพราะเมื่อเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันก็มีสิทธิที่จะใช้พ้ืนที่ต่าง ๆ ได้แต่จะต้องขออนุญาต
ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ในประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจที่จะอนุญาตให้แต่ละพ้ื นที่ด าเนินการ  
ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนภูมิภาคหรือระดับจังหวัดนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจ จึงขออนุญาตรับเรื่องนี้ไปหารือกับ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าจะสามารถให้อ านาจกับทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้อย่างไร ส าหรับกระบวนการท างานของ คทช. นั้น จะมีคณะอนุกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย คณะที่ 1 
คณะอนุกรรมการว่าด้วยการจัดหาที่ดิน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธาน ท าหน้าที่จัดหาที่ดินในแต่ละจังหวัด คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ท าหน้าที่จัดสรรที่ดินที่แต่ละจังหวัดมีให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในแต่ละ
พ้ืนที่ คณะที่ 3 คณะอนุกรรมการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธาน ดังนั้น ในกระบวนการของ คทช. ได้มีการกระจายอ านาจให้แต่ละท้องถิ่นและแต่ละ
จังหวัดอยู่แล้ว ทั้งนี้ การจัดสรรที่ดินให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน ส าหรับการกระจายอ านาจในการอนุญาตให้มีการใช้พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หรือป่าสงวนนั้นเป็นประเด็น
ทีด่ีและมีความส าคัญโดยจะขอน าไปหารือกับทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
และความคืบหน้าในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
พ.ศ. 2559 โดย นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ด้วยปัจจุบันอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยยังมีอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ
สถานการณ์ภาพรวมในระดับนานาประเทศ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ส ารวจพบว่า นับตั้งแต่ปี 2552 - 2562 มีอัตราการคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง  
10 - 14 ปี รวม 23,615 ราย นับเฉพาะในปี 2562 มีจ านวนถึง 2,180 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 5 ราย และหาก
ขยายรวมอายุเป็นจ านวน 10 - 17 ปี มีอัตราการคลอดสูงถึง 543,304 ราย นับเฉพาะในปี 2562 มีจ านวน 
29,829 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 81 ราย ซึ่งแม้จะได้มีการประกาศให้เรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นวาระแห่งชาติ 
และต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขบัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  
โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ งมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกันรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหา แต่สถานการณ์กลับไม่เป็นไปตามที่  
ควรจะเป็น ปัจจุบันวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์บางส่วนยังถูกให้ออกจากสถานศึกษา ถูกให้ออกจากงาน ถูกละเมิดสิทธิ 
เข้าไม่ถึงการคุ้มครองในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการตั้งครรภ์ซ้ าสูงถึงร้อยละ 11.6 ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของประเทศชาติในระยะยาว และในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการ 
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าในการด าเนินการของรัฐบาล 
ในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎกระทรวงและด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่น  
รวมทั้งนโยบายด้านอนามัย การเจริญพันธุ์ของประชากรในประเทศในระยะสั้นและระยะยาว 

นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขบัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
เป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว และเกี่ยวเนื่องกับอีกหลายปัญหาในประเทศนี้  
ซึ่งทุกรัฐบาลต้องให้ความส าคัญ ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานคณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะให้
ความส าคัญกับเรื่องใด คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ หรือ กอช. และคณะกรรมการ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสภาพปัญหาการตั้ งครรภ์ในวัยรุ่นเช่นกันนั้น 
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ภาพรวมของอัตรา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559 มีทิศทางดีขึ้นตามล าดับ ในกลุ่มเด็กอายุ 10 – 14 ปี ลดลง
จากร้อยละ 1.4 เหลือร้อยละ 0.9 ต่อประชากร 1 พันคน ในกลุ่มเด็กอายุ 15 – 19 ปี ลดลงจากร้อยละ 42.5 
เหลือร้อยละ 28.7 ต่อประชากร 1 พันคน การคลอดซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง  
จากร้อยละ 12 เหลือร้อยละ 8.1 ในปี 2564 ส่วนปัญหาของนักเรียนที่ถูกกีดกันให้ออกจากระบบการศึกษานั้น 
ยั ง ไม่ ส ามารถยืนยั น ว่ า ไม่ มี เห ตุ การณ์ ดั งกล่ าว  อย่ างไรก็ ตามปัญ หานี้ ได้ ถู กบู รณ าการร่ ว มกั น 
โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย โดยด าเนินการในระดับนโยบาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่ให้ความส าคัญ ได้แก่ โครงการพาน้องกลับมาเรียน MOE Safety Center 
หรือสถานศึกษาปลอดภัย โดยใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขับเคลื่อน  และมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานในระดับพ้ืนที่ทุกจังหวัด และมีคณะท างานพัฒนาระบบการศึกษาระดับจังหวัดทุกจังหวัด 
โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งในระดับสถานศึกษาเน้นกลไกการช่วยเหลือในระดับสถานศึกษา  
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยมีระบบดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ อาทิ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน (ฉก.ชน.) และระบบคัดกรองความเสี่ยง School Health HERO โดยมีเป้าหมายเพ่ือไม่ให้มีเด็ก 
ที่ตั้งครรภ์ถูกกีดกันหรือตั้งใจให้ออกจากระบบการศึกษา และเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้อัตราจะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนเรื่องการยุติการตั้งครรภ์นั้น เป็นนโยบายและกฎหมายที่พยายามให้เป็นเรื่องของสิทธิของผู้ตั้งครรภ์  
แต่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างในด้านความเสี่ยงของแพทย์ ซึ่งยังเป็นปัญหาที่แพทยสภามีความเห็นที่แตกต่าง
กันบ้าง โดยประกาศกระทรวงมีการยกร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอการลงนามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ส่วนเครือข่ายการยุติการตั้ งครรภ์ทั่วประเทศ จ านวน 100 กว่าแห่งนั้น อยู่ ในขั้นตอน  
การด าเนินการ ส่วนประเด็นในระดับนโยบายนั้น ต้องยอมรับว่าเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ในสังคมเป็น  
เรื่องละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก โดยส่วนตัวมีความเห็นว่าหากปล่อยให้มีการตั้งครรภ์โดยที่พ่อแม่ไม่พร้อม 
จะท าให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมและมีปัญหาเกี่ยวเนื่องจ านวนมาก จึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดและต้องร่วมกันแก้ปัญหา
ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับสังคม โดยภาครัฐต้องเป็นหลักในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว 
รวมทั้งมีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เป็นช่องทางในการให้ข้อมูล ความรู้ และให้ค าปรึกษาต่อเด็กและเยาวชน  
อย่างไรก็ตามในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก าลั งด าเนินการอย่างเต็มที่ และรอประกาศลงนาม  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านการส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเข้าถึ ง
อุปกรณ์ที่ใช้คุมก าเนิดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการให้กับเด็กอายุ  
12 ปีขึ้นไป และยังมีแนวคิดว่าจะให้มีการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นในอนาคตเพ่ือส่งเสริมนโยบาย Safe Sex รวมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายเป็นนโยบายแห่งชาติ การยุติการตั้งครรภ์ ในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ลดลงไม่เกิน 15 คน  
ต่อประชากร 1 พันคน ภายในปี 2570 
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   1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการรับมือสังคมผู้สูงอายุ โดย นายเท่าพิภพ  
ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ขณะเดียวกันมาตรการ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน จึงขอสอบถามถึงแผนการบริหารจัดการในเรื่องมาตรการ 
ในการดูแลบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ด้วยตนเอง รวมถึงมาตรการระยะสั้น ระยะยาวของ
รัฐบาล ตลอดจนมาตรการรองรับในการเตรียมตัวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุในเรื่องบ้านพักผู้สูงอายุในขณะนี้ 
และในอนาคต และรัฐบาลมีโครงการสร้างเพ่ิมเติมหรือไม่  
    นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า จ านวนผู้สูงอายุมีร้อยละ 16 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ  
โดยในปี 2565 มี 12 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองและมีศักยภาพในการท างานได้ ประมาณ  
7,100,000 คน มีผู้สูงอายุที่ติดบ้าน 190,000 คน และติดเตียง 44,000 คน ซึ่งขณะนี้มีอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และอาสาสมัครสาธารณสุขดูแลผู้ที่ ติดบ้าน ติดเตียงอยู่  โดยอาสาสมัคร 1 คน จะดูแลได้ประมาณ  
10 - 15 หลังคาเรือนแล้วแต่สถานภาพ ซึ่งอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีประมาณ 
700,000 คน ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงประมาณ 240,000 คน ซึ่งการดูแลในระยะสั้นนั้น  
ในปี 2562 – 2565 รัฐบาลได้ดูแลดูแลเรื่องเงินสงเคราะห์ของผู้สูงอายุ  เงินซ่อมแซมบ้าน เงินค่าจัดการศพ 
เงินกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ และเงินพิเศษช่วยเหลือช่วงโควิด -19 ส่วนบ้านพักผู้สูงอายุนั้นมีอยู่ 
ทั่วประเทศ ในกรณีสวัสดิการผู้สูงอายุที่สมาชิกฯ กล่าวถึงนั้น รัฐบาลเห็นปัญหาเช่นเดียวกันโดยสวัสดิการ 
ที่ดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันดูแลเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลก าลังด าเนินการคือผู้ที่มีรายได้น้อย  
ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเอง และได้ติดเตียง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุข ได้จัดเวรว่า 
จะสามารถไปดูแลผู้สูงอายุ เหล่านี้ ได้อย่างไร โดยทุกวันจะมีอาสาสมัครไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ติดเตียง 
โดยจะไปท าความสะอาดร่างกายทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ส่วนอาหารจะต้องอาศัยเพ่ือนบ้านช่วยดูแล 
ในช่วงกลางวันแต่ในช่วงเช้าและเย็นจะมีอาสาสมัครไปดูแล และยังมีเหล่ากาชาดและทางอ าเภอที่จะเข้าไป
ดูแลส่วนในกรุงเทพมหานครจะมีภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชน เข้าไปสนับสนุนเพ่ิมเติมด้วย ทั้งนี้ 
รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งผู้สูงอายุแต่ได้ดูแลเป็นอย่างด ี 
    ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ทางกระทรวงฯ ได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี
เชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่มีการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุและสวัสดิการ และเชิญโรงพยาบาลต่าง ๆ กระทรวง
สาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาชน มาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้
จะครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อม มิติสุขภาพ และมิติสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรม 
โดยกฎหมายนี้จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีและเสนอให้สภาพิจารณาก่อนที่สภาชุดนี้จะหมดไป และหวังว่า 
จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าสมุดพกครัวเรือนซึ่งในช่วงโควิด-19 ปีที่แล้ว 
หลังจากที่ได้มีการลงพ้ืนที่ทั่วประเทศพบว่า สมุดพกครัวเรือนนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะมี 
การท าบันทึกครอบครัวยากจนที่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการถึง 1.4 ล้านครัวเรือน โดยจะบันทึกความคืบหน้า
ปัญหาของครอบครัวคืออะไร ใครจะเป็นผู้แก้ไขปัญหา และมีการท างานแบบบูรณาการ 20 กระทรวง  
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจากการพ่ึงพาไปสู่พอเพียงและน าไปสู่ยั่งยืน โดยสมุดพกครัวเรือนจะเป็นเครื่องมือของ
กระทรวงฯ และรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้เปราะบางต่าง ๆ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเพียงพอ รวมทั้ง
รัฐบาลยังได้ด าเนินการเรื่องบ้านบางแคซึ่งตนเข้าไปดูหลังจากที่เข้ามารับต าแหน่งโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุทั่วประเทศในขณะนี้มี 1,936 ต าบล จากประมาณ 8,000 ต าบล คือมีเพียง 1 ใน 4 แต่ศูนย์นี้ 
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ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลในการช่วยเหลือ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นผู้เข้าไปดูแลบริหาร 
พร้อมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งในขณะที่ยังไม่มีงบประมาณเปิดศูนย์เพ่ิมเติม 
ก็ได้ใช้วัดเป็นศูนย์ประสานงานทั่วประเทศ โดยเปิดไปประมาณ 7,000 แห่ง และทยอยอบรบผู้ที่จะท างานดูแล
ผู้สูงอายุให้ครบถ้วน โดยขณะนี้ทั่วประเทศมีศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ 613 แห่ง ซึ่งมีทั้งราคาถูก ราคากลาง 
และราคาแพง โดยได้ฝึกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 10,000 คน ในช่วง 3 ปี และอาสาสมัครของ
กระทรวงฯ 300,000 คน ซึ่งจะช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้  รัฐบาลยังเร่งให้
ภาคเอกชนลงทุนและจัดล าดับคุณภาพการให้บริการในหลายมิติเพ่ือให้ผู้บริโภคได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการใช้บริการ ทั้งนี้  ปัจจุบันกระทรวงฯ มีบ้านพักผู้สูงอายุ 12 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอที่จะดูแลทั้งหมด  
แต่ก็ ได้ท างานร่วมกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน .) 
กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมเติมอีก 7 ล้านคน โดยในทุกต าบลนั้น กศน. จะอบรมให้ความรู้  
70 ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ และมีการลงพ้ืนที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและอาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกสัปดาห์ในเขตพ้ืนที่ต่างจังหวัด ส าหรับเรื่องของ Care Economy นั้น รัฐบาลได้ด าเนินการ
มาแล้วประมาณ 2 ปี โดยปัจจุบันมี Care Economy ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีการฝึกภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ 
ฝึกเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกท้ังยังมีระบบพี่เลี้ยงที่ดูแลผู้สูงอายุและพ่ีเลี้ยงเด็กเล็กด้วย 
    1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งรัดติดตามการจับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดคดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา โดย นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    จากการที่ได้ติดตามความคืบหน้ากรณี นายวรยุทธ  อยู่วิทยา หรือบอส และผู้ที่
เกี่ ยวข้องกับคดีดั งกล่ าวมาโดยตลอด ตั้ งแต่การยื่นหนั งสื่ อ ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท าเนียบรัฐบาล ขอให้เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายวรยุทธ  อยู่วิทยา หรือบอส ที่ขับรถชน
ต ารวจเสียชีวิต เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีนายวิชา  มหาคุณ เป็นประธาน ซึ่งได้ตรวจสอบกรณีที่อัยการมีค าสั่ง 
ไม่ฟ้องคดีดังกล่าว และได้สรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นเมื่อปี  2563 ว่ามีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ  
ในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้อภิปรายในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ  
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทั้งหมดนี้จนปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า 
จนท าให้วิตกกังวลว่าคดีนี้จะสามารถด าเนินการกับผู้กระท าผิดได้บ้างหรือไม่ เนื่องจากใช้ระยะเวลาเนิ่นนาน
และมีเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุที่เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรง
ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายธีรัจชัย  พันธุมาศ   
ได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปขอให้ติดตามความคืบหน้าและด าเนินการกับผู้กระท าความผิดคดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา 
ไปอีกครั้ง แต่นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงแทน  
โดยการชี้แจงของนายวิษณุ  เครืองาม ในครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีข่าวและความคืบหน้าในการด าเนินการ
ใด ๆ เพ่ิมเติม เนื่องจากคดีนี้มีความส าคัญต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย มีประชาชนให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก ผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่มีชื่อเสียง ประชาชนกล่าวถึงคดีนี้และยกให้เป็นปัญหา  
เรื่องของความเหลื่อมล้ าทางสังคม ทางกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่สามารถลงโทษกับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ  
อยู่ในระดับสูงของประเทศได้ อีกทั้งมีผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวนมากที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีส่วนช่วยเหลือนายวรยุทธ  
อยู่วิทยา ส่วนหนึ่งคือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ถูกกล่าวถึงว่าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ และอดีต
ผู้บังคับบัญชาในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) ที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับคดี ซึ่งปัจจุบันข่าวยังคงเงียบหาย  
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ไม่มีการกล่าวถึง นอกจากนี้ การที่นายกรัฐมนตรีย้ายต ารวจระดับนายพลต ารวจออกจากกองกฎหมาย 
เพ่ือไม่ให้ท าความเห็นแย้งหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องก็ไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบ ทั้งที่คณะท างานของ
นายกรัฐมนตรีได้สรุปเป็นรายงานออกมาให้ รวมทั้งพยานที่มาให้การในชั้นสภานิติบัญญัติ แห่งชาติระดับ 
พลอากาศปรากฏหลักฐานว่าเป็นพยานเท็จก็ยังไม่มีการด าเนินการเพ่ือเอาผิด และไม่มีความคืบหน้า  
จากนายกรัฐมนตรีว่าด าเนินการเรื่องดังกล่าวไปอย่างไรบ้าง 
    กรณีที่ในรายงานชุดของนายวิชา  มหาคุณ ได้ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด  
19 คน โดยแบ่งออกเป็น 8  กลุ่ม แต่เมื่อเรื่องมาถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ได้สอบเพียง 15 คน ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีการแต่งตั้งจเรต ารวจแห่งชาติเป็นประธานการตรวจสอบ
ทราบว่าก็ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้สรุปออกมาว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรื อไม่ประการใด 
กลุ่มที่ส่งเรื่องไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่เข้ามาร่วมด าเนินการสอบสวนและกลุ่มทนายความ  
ที่ปรากฏชื่อเกี่ยวข้องก็ยังไม่ทราบความคืบหน้า ส่วนกรณีของนายวรยุทธ  อยู่วิทยา นั้น ทราบเพียงขณะนี้
พนักงานอัยการได้สั่งฟ้องในความผิด 2 ข้อหาแล้ว แต่ก็ยังจับตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องต่อศาลไม่ได้ ล่าสุดทราบว่า
หลายประเทศที่ได้ออกหมายจับ ได้รายงานกลับมายังส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าไม่พบเบาะแส หรือที่อยู่ของ
นายวรยุทธ  อยู่วิทยา ส่วนประเทศที่ได้ออกวีซ่าเชงเก้นให้ก็กลับไม่ปรากฏความคืบหน้าใด ๆ ในการน าตัว
ผู้กระท าผิดและผู้เกี่ยวข้องมารับโทษได้แม้แต่รายเดียว ทั้งที่ใช้ระยะเวลายาวนานมากและมีรายงานข้อมูล
พร้อมจากแทบทุกหน่วยงาน จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าในการด าเนินคดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม และรัฐบาลจะด าเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคดีของนายวรยุทธ 
อยู่วิทยา ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องได้บ้างหรือไม่ เมื่อใด และติดตามตัวนายวรยุทธ  อยู่วิทยา มาด าเนินคดี 
ตามกฎหมายได้โดยเร็วเมื่อใด  
    นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า 
หลังจากคณะกรรมการชุดนายวิชา มหาคุณ ด าเนินการตรวจสอบเสร็จได้ส่งเรื่องมาที่รัฐบาลตั้งแต่ปี 2563 โดย
รัฐบาลได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็น
เจ้าภาพรับไปด าเนินการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากจะถามถึงความคืบหน้าก็จะเป็น
ความคืบหน้าที่ทั้ง 5 หน่วยงานนั้นได้ด าเนินการ คือ 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีอ านาจสูงสุดในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีรายชื่อ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 19 คน ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ แต่ในจ านวนดังกล่าวมีผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีเห็นว่าควรกันไว้เป็นพยาน 2 คน และมีผู้ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องในขณะนี้อีกจ านวน 2 คน จึงเหลือ 15 คน  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เต็มคณะท าหน้าที่ไต่สวนโดยไม่มอบคณะอนุกรรมการใดไปด าเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการไต่สวน 2. ส านักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากมีผู้ที่ด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์อยู่ในข่าย 
ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ โดยส านักอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ และมีค าสั่งลงโทษ  
ทางวินัยบุคคลหนึ่งให้ออกจากราชการเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่วนอีกหนึ่งคนอยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ปรากฏผลการตรวจสอบ 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
รัฐบาลได้ส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปตรวจสอบและให้รับเป็นคดีพิเศษ ตลอดจนด าเนินการตรวจสอบ  
ตามอ านาจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม คณะอนุการกรรมการกลั่นกรองเรื่องคดีพิเศษมีความเห็นว่ายังไม่มีเหตุที่จะรับ
เรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพราะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนตามปกติ แต่คณะกรรมการคดีพิเศษ  
มีความเห็นว่าสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้ จึงได้ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องคดีพิเศษไปตรวจสอบ
ประเด็นเพ่ิมเติมและน ากลับมารายงานในการประชุมคราวต่อไป 4. สภาทนายความ เนื่องจากคดีนี้มีผู้ที่เป็น 
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ทนายความมาเกี่ยวข้องอยู่หนึ่งราย แต่ผู้ตรวจสอบบ่ายเบี่ยงไม่ให้ความร่วมมือและอ้างถึงสถานการณ์โควิด-19 
และหากผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าชี้แจงใด ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมรรยาททนายความจะชี้ขาด  
การพิจารณาเพียงฝ่ายเดียว 5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เนื่องจากมีนายต ารวจตั้งแต่ยศพันต ารวจเอกเข้ามา
เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวอยู่หลายราย โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติในขณะนั้นได้ตั้งประเด็นเป็น 3 ประเด็น 
คือ 1) ตรวจสอบทางวินัย 2) สอบทางอาญา 3) ด าเนินการแก้ไขระเบียบต่างๆตามค าแนะน าของอาจารย์วิชา 
มหาคุณ เธอท าให้การด าเนินการในชั้นต ารวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่นไม่เกิดปัญหาเหมือน  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการของต ารวจมีมติว่าควรยุติการตรวจสอบนายต ารวจบางราย  
ซึ่งมีความชัดเจนในส าคัญว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบพยานและหลักฐานของ
ต ารวจบางรายเพ่ิมเติมจึงยังไม่สามารถยุติได้ในขณะนี้ ทั้งนี้จะสามารถสรุปผลการพิจารณาต่าง ๆ ได้ใน  
ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม หลังจากคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ได้ส่งรายงานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไปให้รัฐบาลแล้วนั้น รัฐบาลได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปให้หน่วยงานที่มี
อ านาจในการตรวจสอบพิจารณาคู่ขนานกันไป ซึ่งผลการพิจารณาเป็นไปตามที่ได้ตอบค าถามแล้วในเบื้องต้น 
ส่วนประเด็นที่มีการพาดพิงไปถึงพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา และพลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณนั้น  
ไม่ปรากฏว่ามีการพาดพิงแต่ประการใด แม้กระทั่งเรื่องที่มีการโยกย้ายนายต ารวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้น 
ข้อเท็จจริงคือเป็นการโยกย้ายตามปกติ และเป็นการโยกย้ายไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นล่วงเลยมาเป็นระยะเวลา 
กว่า 2 ปีแล้ว ส่วนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกระบวนการติดตามตัวนายวรยุทธ อยู่วิทยานั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
และกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้วิธีติดตามเช่นเดียวกับการติดตามผู้ต้องหารายอ่ืน ๆ ที่หลบหนีออกไปยัง
ต่างประเทศ ซึ่งทางต ารวจได้ด าเนินการสองช่องทางคือ ติดตามไปยังสถานเอกอัครราชทูตและกงสุล
ต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย 76 แห่ง ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องและเป็นช่องทางที่ผู้ต้องหาสามารถหลบหนี
ไปอยู่ในประเทศนั้นได้ และมีการรายงานมาเป็นระยะว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านเข้าออกแต่ประการใด 
นอกจากนี้ หนังสือเดินทางของผู้ต้องหาดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว จึงไม่สามารถตรวจสอบทราบได้ว่ามีการใช้ 
วีซ่าเชงเก้นร่วมกับหนังสือเดินทางในประเทศใด ขณะเดียวกันทางต ารวจได้ติดต่อกับต ารวจสากลให้ด าเนินการ
ตรวจสอบในทางลับ ซึ่งมีการรายงานเป็นระยะว่ายังไม่พบความคืบหน้าประการใด นอกจากนี้คดีของ  
นายวรยุทธ ยังเหลือคดีขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย โดยมีอายุความเหลืออยู่  5 ปี  
โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีว่าจะใช้กระบวนการและความร่วมมือกับต่างประเทศติดตามตัว 
มาด าเนินคดีให้ได้ ส่วนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องนั้น ป.ป.ช. ได้ด าเนินการแล้ว 
       1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ   
                              1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการ
ในหน่วยงานของรัฐ โดย นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล     
เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  ซึ่ งนายสุชาติ   ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม     
    1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้ากรณีการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับ  
ต าบลหนองอ้อและพื้นที่บึงกาจับ ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดย นายอัครเดช   
วงษ์ พิทักษ์ โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจั งหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

     ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
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 (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
     2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 2 เรื่อง 
          (1) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ 

อีก 30 วัน จ านวน 2 ฉบับ 
      (1.1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า 

ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
      (1.2) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
           (2) รับทราบการพิจารณารายงาน จ านวน 4 เรื่อง 
       (2.1) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564  

และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 
      (2.2) รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ของประเทศ ประจ าปี 2564 
      (2.3) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงาน

ประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
      (2.4) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงาน

ของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

     2.2 รับทราบ เรื่อง ขอความร่วมมือในการมาตอบกระทู้ถาม 
     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รับทราบตามที่ส านักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้คณะรัฐมนตรีถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบกระทู้ถาม โดยเคร่งครัด 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ ได้ปรึกษา 
ต่อที่ประชุมในการน าระเบียบวาระการประชุม (3) รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระ (7) เรื่องอ่ืน ๆ  
7.7 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง) และเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมข้ึนมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 

(3) รับรองรายงานการประชุม   
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 
ครั้งที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 
ครั้งที่ 20 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 
ครั้งที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 
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(7) เรื่องอ่ืน ๆ  
7.7 ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง)  โดยที่ประชุมเสนอ 
นางสาวละออง  ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม คือ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทาง
ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ต่อมา สมาชิกฯ ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ข้อ  54  (1 ) คื อ  เสนอให้ สภาผู้ แทนราษฎรได้ ระดม เสนอความคิด เห็ น และประมวลความ เห็ น 
เพ่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 158 ที่บัญญัติว่า การด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี ในขณะที่มี 
สมาชิกฯ เสนอให้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมปกติ โดยเมื่อทั้งสองฝ่ายได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ขอให้สมาชิกฯ แสดงตนเพ่ือลงมติกรณีดังกล่าว แต่เนื่องจากองค์ประชุม 
ไม่ครบ ประธานฯ จึงสั่งปิดประชุมเวลา 15.06 นาฬิกา 

 
 

 ปิดประชุมเวลา 15.06 นาฬิกา 
 
 
                                   ************************************** 
 
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

    
 
 


